

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๑๗๘
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. และคณะ มาชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ กกต. จัดทำเป็นร่างเบื้องต้น โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักการใหม่ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการประชามติ ดังนี้

๑. ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต. จะเป็นผู้กำหนดเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) วันเลือกตั้ง (๒) วัน เวลา และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี และ (๓) วันเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

๒. สำหรับในกรณีการได้มาซึ่ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ นั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีสิทธิส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย

๓. กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. โดยกำหนดให้ กกต. ต้องประกาศผลครั้งแรกจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน

๔. ในกรณีที่ปรากฏว่าการดำเนินการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ กกต. มีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นเวลา ๑ ปี และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งได้ ในขณะที่อำนาจในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งภายหลังประกาศผลเลือกตั้งนั้นจะเป็นอำนาจของศาลฎีกาตามมาตรา ๒๒๖ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการลงประชามติ

๕. สำหรับบทกำหนดโทษนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังคงยึดหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยาการเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
ผู้ตรวจทาน